

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2557

ต้นเลิกมาตรฐานหอมมะลิ

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมจะเสนอให้กรมการค้าต่างประเทศทบทวนประกาศมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ที่กำหนดมาตรฐานข้าวหอมมะลิเป็น 2 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิชนิดพิเศษ ที่ต้องมีข้าวหอมมะลิเป็นส่วนผสมไม่น้อยกว่า 98% และข้าวหอมมะลิไทย ที่ต้องมีข้าวหอมมะลิเป็นส่วนผสมไม่น้อยกว่า 92% จากเดิมที่ใช้มาตรฐานเดียวคือ มาตรฐานข้าวหอมมะลิ 92% โดยสาเหตุขอให้ยกเลิกการใช้ประกาศดังกล่าว เพราะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปตลาดต่างประเทศ ที่ทำให้ตลาดผู้ซื้อสับสน และยังอาจถูกตราค่าซื้อข้าวหอมมะลิเกรด 92% ได้

“ประกาศข้าวหอมมะลิใหม่ มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือน ก.พ.57 แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีผู้ส่งออกรายใดผลิตเกรด 98% ได้ หากมีก็สามารถทำได้ปริมาณน้อยมาก จึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกมาตรฐานดังกล่าว”

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยที่ผ่านมา ตลาดต่างประเทศจะรับรู้ว่ามีคุณภาพคือข้าวหอมมะลิมาตรฐาน 92% ซึ่งถือเป็นข้าวชนิดพิเศษอยู่แล้ว ซึ่งผู้ส่งออกไทยสามารถผลิตข้าวหอมมะลิส่งออกได้มีมาตรฐานสูงถึง 95% และเป็นที่ยอมรับของตลาดผู้ซื้อ ดังนั้น การกำหนดมาตรฐาน 98% ทำให้มาตรฐานข้าวหอมมะลิเดิม 92% ถูกลดระดับไปเป็นข้าวหอมมะลิชั้น 2 ซึ่งส่งผลเสียมากกว่าผลดี

สำหรับการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลนั้น ผู้ส่งออกมองว่าขณะนี้ เป็นจังหวะเหมาะสมที่จะระบายข้าวในสต็อก เพราะข้าวในตลาดแทบจะไม่มีแล้ว เพราะข้าวเปลือกนาปรังเก็บเกี่ยวไปหมดแล้ว และอยู่ระหว่างการเพาะปลูกข้าวเปลือกนาปีปี 57/58 ขณะเดียวกันยังมีความต้องการซื้อจากต่างประเทศเข้ามา

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

นบข.ตั้ง"เจริญ"นั่งก.ทรงคุณวุฒิวางแผนบริหารจัดการข้าวทั้งระบบคืบแชมป์ส่งออก

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ได้มีคำสั่ง

ตั้งอนุกรรมการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว โดยภายในชุดนี้กำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ซึ่งได้มีการแต่งตั้ง ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ไปรับหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ใน 3 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานจากสมัยก่อนหน้านี้ ได้ยกเลิกกรรมการในส่วนของตัวแทน 3 ฝ่าย คือ ชาวนา โรงสี และผู้ส่งออกไปหมด ให้เหลือเฉพาะตัวแทนฝ่ายราชการ

ร.ต.ท.เจริญเปิดเผยว่า ได้มีการประชุมระดมความเห็นเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งตนได้เสนอแนวทางขอให้ยุติการระบายข้าวไว้ก่อน เพื่อให้มีการตรวจสอบสถานะการเก็บสต็อกข้าวสารของรัฐบาลที่ผ่านมาว่ามีข้าวชนิดใด ปริมาณเท่าไร หลังจากนั้นจะมาวางแผนการทำตลาดข้าว เพื่อให้สอดคล้องกับสินค้าที่มี โดยจะต้องพิจารณาว่าสินค้าใดมีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้านานาชาติ เพื่อให้ได้ระดับราคาที่ดี

ทั้งนี้จากการนำคณะผู้บริหารสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ไปพบกับสมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Foods Association) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับแจ้งว่าปีนี้ เวียดนามตั้งเป้าหมายการส่งออกไว้ที่ 6.7 ล้านตัน โดยขณะนี้ เวียดนามได้ทยอยรับคำสั่งซื้อข้าวไว้ล่วงหน้า สำหรับผลผลิตฤดูกาลใหม่ที่เพิ่งออกมาครบแล้ว โดยมีการส่งออกไปยังตลาดหลักคือ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และจีน ส่งผลให้ระดับราคาข้าวเปลือกของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นเป็นต้นละ 8,000 บาท ใกล้เคียงกับราคาข้าวเปลือกของไทยที่เริ่มขยับสูงขึ้นเป็นต้นละ 7,800-8,000 บาท

"หลังจาก คสช.มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบสต็อกข้าว ทำให้ระดับราคาข้าวเปลือกของไทยปรับสูงขึ้น และทำให้ราคาส่งออกข้าวขาว 5% เอฟ.โอ.บี.ของไทยขยับขึ้นไปอยู่ใกล้เคียงกับเวียดนาม ต้นละ 405 เหรียญสหรัฐ จากก่อนหน้านี้ที่ราคาส่งออกข้าวไทยอยู่ที่ต้นละ 390-395 เหรียญสหรัฐ ต่ำกว่าราคาส่งออกของเวียดนาม ซึ่งคาดว่าหลังจากระดับราคาข้าวไทยจะเริ่มปรับฐานดีขึ้น และทรงตัวอยู่ในระดับสูงขึ้นไป ส่งผลดีต่อราคาข้าวเปลือกที่น่าจะขยับขึ้นตามนโยบายของ คสช. ที่ต้นละ 8,500-9,000 บาท ได้แน่นอน" ร.ต.ท.เจริญกล่าวว่า ขณะนี้ยอดส่งออกข้าวไทยจนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.3 ล้านตัน และคาดว่าในเดือนมิถุนายน 2557 จะส่งออกได้ 700,000 ตัน ทำให้ยอดส่งออกครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านตันได้

ขณะที่ด้านมูลค่าส่งออกจนถึงเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว โดยมีนางศรียรัตน์ รัชฎพานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณากรอบการระบายข้าว ซึ่งเบื้องต้นเป็นแนวทางเดียวกับกรอบระบายข้าวเดิม แต่ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดด้านปริมาณและวิธีการ ซึ่งคาดว่าจะมีทั้งการระบายแบบเปิดประมูลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไม่เร่งระบาย แต่จะต้องรักษาเสถียรภาพราคาข้าวให้ไม่ตกต่ำ โดยคำนึงถึงภาวะและตลาดข้าวของไทย อย่างไรก็ตาม ต้องเสนอหัวหน้า คสช.ในฐานะประธาน นบข.พิจารณาก่อน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

สปน.ตั้งผู้ตรวจ 100 ทีม สอบสต็อกข้าว เช็ค 1,800 โกดัง 137 ไซโล

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน นายจिरชัย มูลทองโรว์ ผู้ตรวจประจำสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐว่า ในวันที่ 2 กรกฎาคม จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อกำหนดนโยบาย และชี้แจงแนวทางในการตรวจสอบความมีอยู่จริงของปริมาณข้าวที่เก็บในโกดังหรือไซโล จำนวน 17.9 ล้านตัน

โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแก่คณะผู้ตรวจกระทรวงทุกกระทรวงรวมถึงผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวรัฐ จำนวน 100 ชุด หรือ คณะ โดยเป็นการระดมผู้ตรวจกระทรวงจากทุกกระทรวงเข้าร่วมคณะตรวจสอบสต็อกข้าว 1,800 โกดัง และ 137 ไซโล ทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ คณะทำงานทั้ง 100 คณะ จะมีทางฝ่ายกองทัพเข้าร่วมด้วยโดยเป็นการตรวจสอบรายภาค คือ แม่ทัพภาค 1-4 เป็นหัวหน้าคณะ และมีอำนาจในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมตรวจสอบทั้งคุณภาพและปริมาณข้าว ทั้งการเก็บตัวอย่างข้าว ตรวจสอบวิเคราะห์ คุณภาพข้าวพร้อมกับเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลโดยคณะทำงานชุดนี้จะต้องรายงานต่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อย(คสช.) ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผช.ผบ.ทบ.รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ รองประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวด้วย

นายจिरชัย กล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 2 กรกฎาคมว่า ในช่วงเช้า ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานมอบนโยบายแก่คณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ โดยจะเน้นอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานที่จะต้องตรวจสอบบัญชีข้าวในสต็อกรัฐ

บัญชีรายชื่อโกดัง หรือ ไซโล ดังกล่าว โดยทางองค์การคลังสินค้า(อคส.)และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) จะแจ้งให้คณะทำงานรับทราบ หลังการประชุมจะลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวทันที พร้อมกับให้มีการรายงานรายละเอียดและผลการตรวจสอบและลงพื้นที่ทุกวันต่อ ม.ล.ปนัดดา ซึ่งหากตรวจพบพิรุณหรือการทุจริตโกดังหรือไซโลแห่งใด ให้ทาง อคส.และ อตก. แจ้งความดำเนินคดีกับโกดังหรือไซโลแห่งนั้นทันที

ทางด้าน นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ เปิดเผยว่า ได้ส่งบัญชีข้าวให้กับ ม.ล.ปนัดดา เพื่อทำการตรวจสอบว่าปริมาณข้าวที่อยู่ในโกดังตรงกับบัญชีที่ส่งให้หรือไม่ โดยปริมาณข้าวตามบัญชีมีจำนวน 18 ล้านตัน ข้าวสารเป็นของ อคส. จำนวน 14 ล้านตัน และ อตก. 4 ล้านตัน นอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกอีก 5 หมื่นตัน ที่อยู่ระหว่างการสีแปรเป็นข้าวสาร โดยการปิดบัญชี

ข้าวจะดูแลตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ไม่สนใจว่าข้าวสารมีการผูกพันซื้อขายหรือยัง หรือว่าข้าวอยู่ครบตามบัญชีหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ ม.ล.ปนัดดา จะทำการตรวจสอบต่อไป

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เคาะราคาข้าวตันละ 9 พันบาท ธ.ก.ส.เซ็นลิสซื้ออู่ข้าวนา 1.37 แสนล้าน

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เตรียมอัดฉีดสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปรนให้ชาวนารวมกว่า 137,000 ล้านบาท ในฤดูกาลผลิตข้าวนาปีปีนี้ เพื่อชะลอการขายและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุน โดยมีเป้าหมายให้ราคาข้าวที่ชาวนาขายได้อยู่ในระดับ 8,500-9,000 บาทต่อตัน และข้าวหอมมะลิที่ 13,000-14,000 บาทต่อตัน

สำหรับปริมาณผลผลิตข้าวที่ออกในฤดูกาลนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 28 ล้านตัน และเมื่อหักส่วนที่กันไว้เป็นเมล็ดพันธุ์และใช้ในการบริโภคของชาวนา จะเหลือปริมาณข้าวเปลือกที่ออกสู่ท้องตลาดประมาณ 20 ล้านตัน และอีก 80% ของปริมาณข้าวเปลือกดังกล่าว จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน พ.ย.ถึง ธ.ค.นี้ ซึ่งเป็นแรงกดดันทำให้ราคาข้าวตกลง ดังนั้นการปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนในครั้งนี้จะช่วยพยุงราคาข้าวได้

“ในปีนี้คณะกรรมการนโยบายบริหารข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน นบข.ได้จัดตั้งคณะกรรมการการผลิตและการตลาด โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ ได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือราคาข้าวเปลือกแก่ชาวนา โดยไม่ใช้วิธีการจำนำและประกันรายได้ แต่จะใช้กลไกตลาด สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนการผลิต และเน้นการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง โดยมาตรการทั้งหมดจะเสนอ นบข.ในวันที่ 1 ก.ค.นี้”

ทั้งนี้กลไกตลาดที่จะนำมาใช้ ส่วนหนึ่งผ่านทางเครื่องมือของ ธ.ก.ส. โดยสินเชื่อเพื่อชะลอการขายผลิตแก่ชาวนา มีดังนี้ ชาวนาในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสาน ที่มีอยู่เก็บข้าวเปลือก คิดเป็นวงเงิน 17,000 ล้านบาท และสินเชื่อให้กับสหกรณ์การเกษตรอีก 20,000 ล้านบาท นำไปซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา เพื่อขายตรงต่อตลาด และรวมถึงการนำมาแปรรูปบรรจุถุง โดยจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน จะสามารถชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดได้ 4.5 ล้านตัน

นอกจากนี้ ธ.ก.ส., สหกรณ์การเกษตรและสถาบันการเงินอื่น ยังจะให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำงานในฤดูกาลนี้แก่ชาวนา รวม 150,000 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้จะเป็นสินเชื่อของ ธ.ก.ส.ที่จะให้กับลูกค้าราว 2.3 ล้านราย เป็นวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส.จะให้สินเชื่อชาวนารายละ 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (เอ็มแอลอาร์) ลบ 3% เป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นเงินอุดหนุนดอกเบี้ย 2,290 ล้านบาท

นายลักษณ์กล่าวอีกว่า มาตรการปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนให้กับชาวนาในครั้งนี้ ร่วมกับมาตรการดูแลด้านการตลาดของกระทรวงพาณิชย์ จะนำไปสู่เป้าหมายของ นบข.ที่ต้องการให้ราคาข้าวเปลือกของชาวนาในฤดูกาลนี้ อยู่ที่ 8,500-9,000 บาทต่อตัน โดยมีความชื้นที่ 25% และข้าว หอมมะลิที่ 13,000-14,000 บาทต่อตัน

“หากชาวนาได้ราคาข้าวเปลือกที่ 8,500 บาทต่อตัน น่าจะทำให้ชาวนามีกำไรประมาณ 30- 35% โดยคำนวณจากต้นทุนการผลิตต่อไร่ที่ 4,787 บาท ซึ่งเมื่อเฉลี่ยต้นทุนต่อตันแล้ว จะอยู่ที่ 6,000 บาทต่อตัน”

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

รัฐตั้งเป้าชาวนาเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวลดความเสี่ยง 1.5 ล้านไร่

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557 เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากปัญหาภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตของตนเอง โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส.ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการประกันภัยข้าว และเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายพื้นที่นาข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการ 1.5 ล้านไร่

สำหรับเงื่อนไขการดำเนินโครงการครั้งนี้กำหนดให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยตามลำดับความเสี่ยงของพื้นที่ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับคือ พื้นที่เสี่ยงต่ำที่สุด พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก พื้นที่เสี่ยงต่ำ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง และพื้นที่เสี่ยงสูง โดยคิดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์อยู่ที่ 129.47 บาท/ไร่, 247.17 บาท/ไร่, 376.64 บาท/ไร่, 472.94 บาท/ไร่ และ 510.39 บาท/ไร่ ตามลำดับ โดยเกษตรกรจะจ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราเพียง 60 บาท/ไร่, 70 บาท/ไร่, 80 บาท/ไร่, 90 บาท/ไร่ และ 100 บาท/ไร่ ส่วนที่เหลือรัฐจะเป็นผู้อุดหนุนค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกรในอัตรา 69.47 บาท/ไร่, 177.17 บาท/ไร่, 296.64 บาท/ไร่, 382.94 บาท/ไร่ และ 410.39 บาท/ไร่ ตามลำดับ

นอกจากนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ ธ.ก.ส.จะร่วมอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าอีกไร่ละ 10 บาท ทำให้เกษตรกรจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 50-90 บาท/ไร่ ซึ่งการประกันภัยจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และไฟไหม้ โดยได้รับชดเชย 1,111 บาทต่อไร่ ยกเว้นศัตรูพืชและโรคระบาด ได้รับการชดเชย 555 บาทต่อไร่

สำหรับการทำประกันภัยนาข้าวถือเป็นการจัดการความเสี่ยงในด้านการผลิตแก่เกษตรกร เพราะในกรณีที่ประสบความเสียหาย เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐในเบื้องต้น 1,113 บาทต่อไร่ เมื่อรวมกับประกันภัยที่เกษตรกรซื้อไว้อีก 1,111 บาทต่อไร่ เท่ากับว่าเกษตรกรได้รับเงินชดเชยไร่ละ 2,224 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีต้นทุนที่สามารถเริ่มต้นการเพาะปลูกในรอบถัดไปได้ อันเป็นการบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและซื้อประกันภัยดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2557 ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

"โครงการดังกล่าวมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง แม้ภาครัฐจะยังคงให้ความช่วยเหลือบางส่วนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย แต่สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ภาครัฐได้เปลี่ยนแปลงเป็นการช่วยเหลือผ่านเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดภาระงบประมาณแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้รู้จักการบริหารความเสี่ยงภัยด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมกลไกตลาดประกันภัยภาคการเกษตรของภาคเอกชน" นายลักษณ์ กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สอบ 100 บริษัทเอี่ยวจำนำข้าว

นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวเมื่อวานนี้ (28 มิ.ย.) ถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวว่า ป.ป.ช.ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดและต้องใช้เวลา เนื่องจากมีบริษัทกว่า 100 แห่งเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ทั้งนี้ ต้องมีการขยายผลการสอบสวนเพื่อหาจำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อขายว่าไปอยู่ที่ไหน และมีจำนวนเงินที่จ่ายออกตรงตามบัญชีหรือไม่ นอกจากนี้จะต้องตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกัน

"ระยะเวลาการตรวจสอบหาแหล่งที่มาที่ไปของเงินและจำนวนข้าวที่เข้าร่วมโครงการว่ามีการจ่ายออกหรือเก็บรักษาตรงตามยอดที่แจ้งไว้หรือไม่ มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้" นายวิชา ระบุ

นายวิชา กล่าวถึงกรณีทนายความของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นขอสอบพยานเพิ่มเติมในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ว่าป.ป.ช.ได้แจ้งยุติการสอบพยานเพิ่มเติม 8 ปากตามที่มีการร้องขอแล้ว และคาดว่าหลังจากสรุปสำนวนเสร็จ ป.ป.ช.จะชี้มูลคดีอาญาทั้งหมดในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ นายวิชา ยังกล่าวถึงกรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.) ว่า การแก้กฎหมายดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อ ป.ป.ช.ที่จะช่วยลดแรงกดดันในการทำงานของ ป.ป.ช.จากฝ่ายการเมืองลงทันที

"รูปแบบเดิมอาจถูกแทรกแซงได้โดยการฮั้วหรือแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง เพราะฉะนั้นจึงให้มีคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะดำเนินการสรรหา โดยมี 48จังหวัดที่ต้องดำเนินการสรรหาใหม่ ส่วน 28 จังหวัดสรรหา

เสร็จสิ้นแล้วให้ทำงานต่อไป โดย ป.ป.จ.จะเน้นสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต และสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกัน
อย่างเดียว ส่วนงานด้านการปราบปรามจะถูกยกเลิกไป"

นายวิชา กล่าวด้วยว่า ป.ป.ช.ได้นำข้อกฎหมายนี้หารือ คสช. เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องการสรรหา
คณะกรรมการ ป.ป.จ.ที่ดำเนินการอยู่ไม่โปร่งใส ทั้งที่คุณสมบัติข้อหนึ่งคือจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็น
ประจักษ์ แต่ปรากฏว่าเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ได้ส่งหนังสือไปยัง
จังหวัดต่างๆ ที่เหลือ 48 จังหวัดให้สรรหากรรมการ ป.ป.จ.ใหม่ทั้งหมดแล้ว นายวิชา กล่าวว่า ป.ป.จ.จะทำงานให้มี
ประสิทธิภาพได้ ต้องเข้าใจผู้คนและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ให้มาก พยายามทำความเข้าใจกับประชาชนว่าป.ป.ช.
มีหน้าอะไร และประชาชนสามารถพึ่งพาอะไรจาก ป.ป.ช.ได้บ้าง นอกจากนี้ ป.ป.ช.จังหวัดจะต้องรู้เท่าทัน
ลักษณะเฉพาะของกลวิธีการโกงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ด้วย

ขณะเดียวกัน การปราบปรามการทุจริตในระดับจังหวัดให้ได้ผล ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานใน
พื้นที่ โดยเฉพาะการให้ข้อมูล ซึ่งจะเป็นการผนึกกำลังกันทุกฝ่าย และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพเพื่อบูรณา
การการปราบปรามทุจริตอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้เป็นนโยบายเดียวกันทุกจังหวัด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คส
ช.กล่าวถึงกรณีทหารไปตรวจโกดังข้าวในพื้นที่ต่างๆ ตามโครงการรับจำนำข้าวแล้วพบข้าวหายไปจากโกดังว่า เป็น
การส่งทหารลงไปตรวจตามขั้นตอน อย่าไปกังวล ไม่ได้มีการเจาะจงหรือต้องการขยายความแตกแยก

"คสช.ทำงานตามปกติ เมื่อมีการสำรวจและจัดทำบัญชี ก็จะมีคณะกรรมการที่ลงไปตรวจสอบตามบัญชี
หากเจอสิ่งไม่ถูกต้องก็รายงาน คสช." พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ก่อนหน้านี้ พ.อ.สุซุธรรม์ หนองบัวล่าง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.2 รอ.) พร้อม
ด้วย พ.ต.อ.ธนภุต อ่อนลออ ผู้กำกับการสภ.ปากคลองรังสิต จ.ปทุมธานี นำกำลังทหารและตำรวจ บุกรวบค้น
โกดังเก็บข้าว บริษัท ฟินิกซ์ อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 9/1 หมู่ 1 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในโกดังพบว่ามี 5 อาคาร โดยที่อาคารด้านหลัง ประตู 7 และ 8 เมื่อเปิดเข้าไป
พบว่าม็องรอยกระสอบข้าวหายไป เมื่อตรวจนับเบื้องต้นพบว่า หายไปกว่า 91,000 กระสอบ มูลค่ากว่า 69 ล้าน
บาท โดยสภาพข้าวพบว่าเป็นปลายข้าว เอวัน เลิศ และข้าวขาว 5 เปอร์เซนต์ส่วนใหญ่มีร่องรอยมอดกินข้าวได้รับความ
เสียหาย เมื่อตรวจสอบจำนวนกองข้าวที่อยู่ภายในโกดังพบว่า บริเวณกองข้าวช่วงกลางเป็นช่องว่าง และมีการ
นำนังร้านไปตั้งไว้ตรงกลางกองข้าว แทนที่จะเป็นกระสอบข้าว

พ.อ.สุซุธรรม์ กล่าวว่า สืบทราบว่ามีการขนย้ายข้าวออกจากโกดังนี้ จึงเข้ามาตรวจสอบพบว่าม็องรอยหายไป
ซึ่งเป็นข้าวที่ทำการสีแล้วจากโรงสีข้าวและอยู่ในความดูแลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จากนั้นได้มอบให้
บริษัท ฟินิกซ์ เก็บข้าวไว้ในโกดัง

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งข้าวหายจำนวน 1 กองประมาณ 1 หมื่นกระสอบ เมื่อวันที่ 9 ก.ค.
2556 และวันที่ 12 พ.ย.2556 ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะมีหน่วยตรวจสอบเข้ามาเพื่อทำการตรวจสอบในเรื่องของ
ชนิดของข้าวว่าตรงกับที่ได้รับจำนำไว้หรือไม่ ซึ่งในขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ทหารเฝ้าโกดังดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมงและ
จะแจ้งความกับตำรวจต่อไป

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ทหารจากกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ร.2 รอ.) ได้เข้าตรวจโกดังเก็บ
ข้าวของ บริษัท ฟินิกซ์ อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 9/1 หมู่ 1 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี หลังสืบ
ทราบว่ามีการเคลื่อนย้ายข้าวออกไปจากโกดัง และพบว่าจากเดิมที่เป็นโกดังเก็บข้าว 130,000 กระสอบ เมื่อ
ตรวจสอบนับเบื้องต้น พบว่าหายไปกว่า 91,000 กระสอบ มูลค่าราว 69 ล้านบาท

ต่อมาวันนี้ (27 มิ.ย.) นายทงศักดิ์ เชื้อพิพัฒน์ นักการตลาด (5) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
ได้เดินทางเข้าไปปากคำกับพ.ต.ต.กวี ช่วยสร้าง พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ สภ.ปากคลองรังสิต จ.ปทุมธานี
เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้าวที่หายไป โดยยืนยันว่าข้าวหายไปจากโกดังจริง แต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชน พ.ต.ต.กวี กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางโกดังเข้ามาให้ปากคำ และได้ติดต่อทาง
บริษัท ฟินิกซ์ อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด เข้าให้ปากคำด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ของ อ.ต.ก.เข้าแจ้งความกับ สภ.ปากคลองรังสิต เกี่ยวกับการขโมยข้าวภายในโกดังของบริษัท ฟินิกซ์ อกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด มาก่อนหน้านี้แล้ว โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ต.ค.56 มีข้าวหายไปกว่า 7,000 กระสอบ และรอบสองเมื่อวันที่ 12 พ.ย.56 ข้าวหายไป 11,480 กระสอบ กระทั่งเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปตรวจสอบครั้งล่าสุดก็พบว่าข้าวหายไปทั้งหมดรวมกว่า 91,000 กระสอบ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สมาคมข้าวมั่นใจส่งออกปีนี้ทะลุ 9 ล้านตัน สูงสุดในรอบ 3 ปี

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรุปสถานการณ์ส่งออก และคาดการณ์การส่งออกข้าวในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2557 มีปริมาณทั้งสิ้น 3.82 ล้านตัน มูลค่า 63,075 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 52.3% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 19.0% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกปริมาณ 2.51 ล้านตัน มูลค่า 52,984 ล้านบาท โดยประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ เบนิน ปริมาณ 368,956 ตัน จีน 279,897 ตัน ไต้หวัน 248,387 ตัน แคนเมอรูน 204,064 ตัน และสหรัฐ 195,577 ตัน

ส่วนสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวในเดือนมิถุนายน ราคาข้าวของไทยมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา หลังจากที่ทางราชการมีการทบทวนมาตรการระบายนโยบายข้าวจากสต็อกรัฐบาลส่งผลให้อุปทานข้าวในตลาดเริ่มตึงตัว ประกอบกับมีความต้องการข้าวจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ราคาข้าวของไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกของตลาด โดยราคาข้าวของไทยในขณะนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับราคาข้าวของเวียดนาม แต่ยังต่ำกว่าราคาของอินเดีย และปากีสถาน ซึ่งราคาที่ประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 408 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ข้าวขาว 5% ของเวียดนาม (ข้อมูลจาก ORYZA.COM ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557) ราคาอยู่ที่ระดับ 405-415 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) ส่วนข้าวขาว 5% ของอินเดียราคาอยู่ที่ระดับ 430-440 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) และข้าวขาว 5% ของปากีสถานราคาอยู่ที่ระดับ 440-450 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) คาดว่าในเดือนมิถุนายนนี้ ปริมาณส่งออกจะอยู่ในระดับประมาณ 900,000 ตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดหมายปริมาณส่งออกข้าวทั้งปี 2557 อยู่ที่ 9.0 ล้านตัน มูลค่า 4,750 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (คิดเป็นมูลค่า 150,000 ล้านบาท) สูงกว่าปี 2555 และ 2556 ที่ส่งออกอยู่ในระดับ 6.7 และ 6.6 ล้านตันตามลำดับ เนื่องจากภาวะราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ประกอบกับผู้ซื้อหันมาให้ความสนใจข้าวของไทยมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวขาวและข้าวหนึ่งซึ่งตลาดประจำ เช่น เบนิน ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ ยังคงมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ข้าวหอมมะลิก็ยังส่งออกต่อเนื่องไปประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง สิงคโปร์ เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อจะยังคงสั่งซื้อข้าวให้เพียงพอสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นจะไม่เก็บสต็อกไว้มาก ขณะเดียวกันคาดว่า การแข่งขันในตลาดจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เพราะผลผลิตข้าวฤดูใหม่ของเวียดนามเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว ทำให้เวียดนามต้องเร่งขายข้าวเพื่อลดความเสี่ยงในการถือครองสต็อกไว้เป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้เกิดภาวะขาดทุนได้ในอนาคต

ที่มา สำนักข่าวไทย

เสนอจ้างชาวนาเลิกปลูกข้าว

นายเรจชัย หงส์จรัสศิลป์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวในงานสัมมนาหัวข้อ โรดแม็ปเพื่อการพัฒนาการเกษตรและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน : กรณีอนาคตข้าวไทย เพื่อเสนอต่อคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า เมื่อโครงการรับจำนำข้าวสิ้นสุดลงในปีนี้ จึงมั่นใจว่าไทยจะสามารถชิงแชมป์โลกการส่งออกข้าวกลับคืนมาได้

“สมาคมฯ ได้ปรับเป้าการส่งออกข้าวไทยตลอดปีจากเดิม 7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็น 9 ล้านตัน ซึ่งส่วนตัวมองว่าอาจจะพุ่งไปถึง 9.5 ล้านตันได้ เทียบกับปีก่อนที่ส่งออกได้รวม 7.05 ล้านตัน โดยจุดเปลี่ยนสำคัญของการส่งออก

ข้าวปีนี้ คือ ไทยจะกลับมาส่งออกข้าวหนึ่งปีละประมาณ 3 ล้านตันได้อีกครั้งหนึ่ง จากช่วงก่อนหน้านี้ที่ข้าวเปลือกเข้าโครงการรับจำนำไปหมด จนเอกชนไม่มีข้าวเปลือกในมือ เอามาทำข้าวหนึ่งส่งออก ซึ่งการช่วยกันให้ไทยเป็นแชมป์โลกส่งออกอีกครั้งในปีนี้ ต้องหยุดคิดเรื่องข้าวในสต็อกของรัฐไว้ก่อน เพราะทำให้การตลาดมีปัญหา ลูกค้ำมองว่าเป็นข้าวเก่าจึงไม่กล้าให้ราคาสูง และไม่กล้าสั่งซื้อครั้งละมากๆ”

นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คาดว่าในวันที่ 30 มิ.ย. หรือวันที่ 1 ก.ค.นี้ สมาคมฯจะรวบรวมข้อเสนอจากสมาคมต่างๆของชาวนา และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยส่งให้ คสช. เพื่อพิจารณา ซึ่งจะมีข้อเสนอของสมาคมฯ ที่ขอให้พิจารณานโยบายการจ้างชาวนาเลิกปลูกข้าวนาปรัง 1 ฤดูกาลด้วย โดยจ่ายชดเชยให้ชาวนาไร่ละ 2,000 บาท ในพื้นที่นาปรังทั่วประเทศประมาณ 14 ล้านไร่ ใช้เงินรวมประมาณ 28,000 ล้านบาท ซึ่งจะลดปริมาณข้าวไทยที่จะออกสู่ตลาดได้ประมาณ 10 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 5.5 ล้านตันข้าวสาร และจะช่วยให้ราคาข้าวไทยปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งช่วยให้รัฐระบายข้าวในสต็อกได้ดีขึ้น

“การจ้างชาวนาเลิกปลูกข้าว เพื่อลดปริมาณผลผลิตทั้งระบบ พุงราคาข้าวให้ดีขึ้น ดำเนินการมาแล้วในประเทศแถบยุโรป สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และไต้หวัน ซึ่งจะใช้มาตรการนี้ ในช่วงที่ผลผลิตพืชบางชนิดออกมาเกินความต้องการของตลาดทำให้ราคาตกต่ำ เกษตรกรขาดทุน รัฐบาลต้องใช้เงินอุดหนุนจำนวนมากซึ่งในกรณีของไทยถือว่าคุ้มค่า หากใช้เงินจ้างชาวนาเลิกปลูกนาปรัง 28,000 ล้านบาท เทียบกับโครงการรับจำนำข้าวที่ใช้เงินไปแล้วรวมประมาณ 718,790 ล้านบาท และยังบิดเบือนกลไกตลาดข้าวไทยอย่างรุนแรงอีกด้วย”

[ที่มา ไทยรัฐออนไลน์](#)

XX

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-26 มิ.ย. 2557 มีจำนวน 512,904 ตัน มูลค่า 217.137 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 26.5% และมูลค่าลดลง 25.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 698,199 ตัน มูลค่า 293.132 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-26 มิ.ย. 2557 มีจำนวน 2.848 ล้านตัน มูลค่า 1.23 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 18.3% และมูลค่าลดลง 21.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 3.485 ล้านตัน มูลค่า 1.575 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

สมาคมอาหารฯ คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 3.6 ล้านตัน โดยในช่วงครึ่งปีแรกนี้คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 3.32 ล้านตัน

ทางการรายงานว่า ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring rice crop) มีผลผลิตข้าวประมาณ 20.83 ล้านตันข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นประมาณ 4.1% จากปีก่อน เนื่องจากผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกในปีเพิ่มขึ้น โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 1.072 ตันต่อไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% จากปีก่อน ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 0.3% จากปีก่อน โดยมีประมาณ 19.5 ล้านไร่ โดยการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูนี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา

รัฐบาลเวียดนามได้ออกแผนพัฒนาตลาดข้าวในประเทศและเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก โดยประกาศจากทางรัฐบาลที่ 239/TB-VPCP ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ให้ความสำคัญกับสถานการณ์การส่งออกข้าวในอดีตและปัจจุบัน พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่จะนำไปสู่การขยายการส่งออกในอนาคต ตามประกาศดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade: MoIT) กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development: MARD) และสมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (Vietnam Food Association: VFA) มีหน้าที่ในการพัฒนาตลาดข้าวในประเทศ ระบุตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญ และรักษาตลาดส่งออกเดิม โดยทำงานเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปทานในประเทศกับความต้องการข้าวเพื่อการค้าและการส่งออก นอกจากนี้ หน่วยงานทั้ง 3 แห่ง ยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อการพัฒนาเครื่องหมายการค้าสำหรับการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของเวียดนาม

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และสมาคมอาหารแห่งเวียดนาม ได้รับมอบหมายให้ทำสัญญา การส่งออกข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G2G) กับผู้ซื้อรายใหม่ มีการส่งเสริมการทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) เกี่ยวกับการค้า ข้าว และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมาคมอาหารแห่งเวียดนามได้รับคำสั่งให้ปรับราคาขั้นต่ำ (the floor price of export rice) ให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากอุปสงค์และอุปทานในประเทศ ประกาศดังกล่าว ยัง กำหนดให้สำนักงานการค้าของเวียดนามในต่างประเทศ (The trade offices of Vietnam abroad) สนับสนุนการทำงาน ของกระทรวงต่างๆ ในกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

กัมพูชา

จากรายงานของ Bloomberg รัฐบาลอินเดียมีแผนระบายข้าวสารจำนวน 5 ล้านตัน หรือจำนวน 1 ใน 4 จากสต็อกข้าวของประเทศเข้าสู่ตลาดภายในประเทศ เพื่อเร่งแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำจากการที่ฝนตกลงมาน้อย ในช่วงมรสุม ทำให้ผู้ส่งออกข้าวกัมพูชาหวั่นกระทบข้าวส่งออก

นาย David Van เลขาธิการของสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา (The Cambodian Rice Federation; CRF) กล่าวว่า ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวยังไม่สามารถประเมินได้ในตอนนี้ แต่ทราบว่าความเคลื่อนไหวของ อินเดียในครั้งนี้จะทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกจะมีแนวโน้มลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ ส่งออกข้าวของกัมพูชา โดยข้าวขาวเมล็ดยาวของอินเดียคู่แข่งสำคัญของข้าวกัมพูชา

Khan Kunthy เจ้าของโรงสีและผู้ส่งออกข้าวในประเทศกัมพูชา มีความกังวลเรื่องที่ดินอินเดียจะระบายข้าว เข้าสู่ตลาดโลกเช่นกัน แต่คิดว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้าวหอมมะลิ อินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง ในปี 2012 และ 2013 กัมพูชาส่งออกข้าวสาร 120,300 ตัน ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 โดยเป็นข้าวหอมมะลิ 52% และข้าวขาวเมล็ดยาวมี 41%

ทั้งนี้ ประเทศอินเดียส่งออกข้าวทั้งหมดจำนวน 10.78 ล้านตัน ในปี 2056/57 (1 เม.ย. 56 - 31 มี.ค. 57) เพิ่มขึ้น 6% จากจำนวน 10.15 ล้านตัน ที่ส่งออกได้ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (National Food Authority; NFA) ระบุว่า จะซื้อข้าวจาก เวียดนาม เพิ่มอีก 200,000 ตัน จากสัญญานำเข้าข้าวเดิมที่ลงนามไว้ในเดือน เม.ย. ที่ 800,000 ตัน ซึ่งมีกำหนด จัดส่งตั้งแต่เดือน พ.ค. ถึงเดือน ส.ค. ศกนี้

สำหรับการรับมอบข้าวจากเวียดนามจำนวน 800,000 ตัน นั้น มีรายงานว่าจนถึงขณะนี้ฟิลิปปินส์ได้รับ มอบแล้วประมาณ 193,000 ตัน และมีอีกประมาณ 274,250 ตัน ที่มีกำหนดมาถึงฟิลิปปินส์ในช่วงปลายเดือน มิ.ย. นี้ ส่วนที่เหลืออีก 332,350 ตัน คาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.

หลังจากที่ฟิลิปปินส์ได้รับการอนุมัติจากคณะมนตรีว่าด้วยการค้าสินค้าขององค์การการค้าโลก (The World Trade Organization Committee on Trade and Goods or WTO-CTG) ให้ขยายการใช้มาตรการจำกัด เชิงปริมาณ (quantitative restrictions; QR) สำหรับการนำเข้าข้าวไปจนกระทั่งปี 2560 ซึ่งถือเป็นการขยาย ระยะเวลาในการใช้มาตรการ QR เพิ่มเดิมอีก 5 ปี นั้น มีรายงานว่าฟิลิปปินส์จะขยายโควตานำเข้าข้าวขั้นต่ำ (The Minimum Access Volume; MAV) ในแต่ละปีเป็น 805,200 ตัน โดยกำหนดอัตราภาษีในโควตาไว้ที่ 35% แต่ หากนำเข้านอกเหนือโควตาจะเสียภาษีในอัตรา 50% เหมือนเดิม ทั้งนี้ฟิลิปปินส์ได้กำหนดโควตารายประเทศ (country-specific quota; CSQ) เพิ่มขึ้นจากเดิมด้วย โดยกำหนดโควตานำเข้าจากประเทศไทยและเวียดนาม ประเทศละ 293,100 ตัน จากประเทศจีน อินเดีย และปากีสถานประเทศละ 50,000 ตัน จากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 15,000 ตัน จากประเทศเอลซัลวาดอร์ (El Salvador) จำนวน 4,000 ตัน และจากประเทศอื่นๆอีก 50,000 ตัน

ก่อนหน้านี้ที่มาตรการ QR จะหมดอายุลงเมื่อเดือน มิ.ย. ปี 2555 ที่ผ่านมานั้น ฟิลิปปินส์ได้กำหนดปริมาณนำเข้าขั้นต่ำ (MAV) ไว้ที่ 350,000 ตัน ในอัตราภาษีไว้ 40% แต่หากนำเข้าเกินจากนี้จะต้องเสียภาษีในอัตรา 50% โดยในแต่ละปีฟิลิปปินส์กำหนดโควตารายประเทศ (country-specific quota) สำหรับไทยจำนวน 98,000 ตัน ประเทศจีนและอินเดียประเทศละ 25,000 ตัน และประเทศออสเตรเลีย 15,000 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 187,000 ตัน จะเป็นการนำเข้าจากแหล่งใดก็ได้

นายอาเซนนิโอ บาลิสาคัน (Arsenio Balisacan) รัฐมนตรีกระทรวงวางแผนเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ (Economic Planning Secretary) เปิดเผยว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังจะผ่อนคลายนโยบายการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพื่อกระตุ้นให้ข้าวในประเทศถูกลง ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวจะเริ่มใช้ในเดือนหน้า โดยให้พ่อค้าสามารถซื้อข้าวจากต่างประเทศได้ไม่จำกัดพร้อมกันนั้นจะมีการลดภาษีการนำเข้าข้าวด้วยเช่นกัน

การผ่อนคลายนโยบายการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเกิดขึ้นเพราะประธานาธิบดีเบนิโน อากีโน ต้องการควบคุมอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2011 เนื่องจากราคาข้าวแพงขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้วางนโยบายให้องค์การอาหารแห่งชาติเป็นผู้รับซื้อข้าวราคาแพงจากชาวนาในประเทศเพื่อช่วยชาวนาเมื่อมาขายสู่ตลาดจึงต้องขายในราคาสูง ประกอบกับเมื่อปลายปีที่แล้วเกิดพายุไต้ฝุ่นถล่มพื้นที่ปลูกข้าวในประเทศทำให้ผลผลิตข้าวออกมาน้อย จึงมีราคาแพง

นอกจากนี้องค์การอาหารแห่งชาติมีหนี้สินสูงจากการใช้เงินซื้อข้าวจากชาวนาต่อเนื่องมาหลายปี คาดว่าปี 2016 องค์การจะมีหนี้ 180,000 ล้านเปโซ มีมูลค่า 2 เท่าของงบประมาณด้านกลาโหมของประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพื่อลดการใช้เงินพยุงราคาข้าวในประเทศ และเพื่อตอบสนองความต้องการข้าวในประเทศที่สูงขึ้น

รัฐบาลฟิลิปปินส์มีแผนจะนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ 1 ล้านตัน ในปีนี้ ซึ่งเป็นปริมาณที่รวมกับข้าวในสต็อกเมื่อปีที่แล้วอีก 200,000 ตัน ที่ซื้อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลังจากเกิดพายุไต้ฝุ่น ซึ่งทำให้พื้นที่ปลูกข้าวของฟิลิปปินส์ลดลง

อัตราเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์เมื่อเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง 4.5% ส่วนราคาขายปลีก (Retail prices) ข้าวคุณภาพดี (well-milled rice) สูงกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเทียบกับราคาข้าวในตลาดเอเชียพบว่าข้าวขาวไทย 5% ราคาตกลง 26% จากปีที่แล้ว เป็นเพราะรัฐบาลไทยในอดีตล้มเหลวในการใช้นโยบายประกันราคาข้าว การที่ราคาข้าวขาวไทย 5% ลดลงนั้น รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงสนใจที่จะมีการนำเข้าเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวในประเทศแพง

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐเปิดเผยว่า ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากจีน โดยปีนี้จะนำเข้าข้าว 1-2 ล้านตัน เป็นการซื้อของภาคเอกชนและรัฐบาลรวมกัน

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร (Deputy agriculture minister) ระบุว่า BULOG ต้องเตรียมความพร้อมที่จะนำเข้าข้าวประมาณ 500,000 ตัน เพื่อรับมือกับความต้องการข้าวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม และผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าอินโดนีเซียอาจจะนำเข้าข้าวมากถึง 1.5 ล้านตัน ในปีนี้ โดยจะมีการพิจารณาเรื่องการนำเข้าข้าวในช่วงต้นเดือนหน้า

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่า ในปี 2557 อินโดนีเซียนำเข้าข้าว 1.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 687,500 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับปี 2556 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ในปี 2557 อินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวถึง 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 700,000 ตัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งชาติ ประมาณการเพิ่มเติมว่า ในปี 2557 อินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 72 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 1% จากจำนวน 71.3 ล้านตันข้าวเปลือกในปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากฝนตก

หนักในช่วงกลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ และในบางพื้นที่เกิดปัญหาปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในช่วงต้นเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน แต่ส่งผลกระทบต่อไม่มากนักต่อการผลิตข้าวในปี 2557

ทั้งนี้ ราคาข้าวเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนปรับตัวสูงขึ้นหลังจากในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมราคาลดลง ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ราคาข้าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ราคาข้าวในปัจจุบันเฉลี่ยตันละ 8.79 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณตันละ 734 เหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากตันละ 8.76 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณตันละ 770 เหรียญสหรัฐ)

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Korea Agro-Fisheries; AT) จะจัดการประมูลนำเข้าข้าว (non-glutinous rice) ภายใต้ระบบ MMA จำนวน 60,369 ตัน ประกอบด้วยข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice) จำนวน 31,250 ตัน และข้าวสารที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous milled rice) จำนวน 29,119 ตัน โดยเปิดรับข้อเสนอจนถึงวันที่ 7 ก.ค.ศกนี้ โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 31 ธ.ค.ศกนี้

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

ทางการอินเดียได้ประกาศราคาซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (Minimum Support Price: MSP) สำหรับการซื้อข้าวจากเกษตรกรในฤดูการผลิตหลักหรือ Kharif crop ปีการผลิต 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) โดยในส่วนของข้าวเปลือกเกรดธรรมดา (common grade paddy) จะเพิ่มเป็น 1,360 รูปีต่อ 100 ก.ก. (หรือประมาณ 226 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้น 3.8% จาก 1,310 รูปีต่อ 100 ก.ก.(หรือประมาณ 218 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ของปีก่อน ในส่วนของข้าวเปลือกเกรด A นั้น จะเพิ่มเป็น 1,400 รูปีต่อ 100 ก.ก. (หรือประมาณ 233 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้น 4% จาก 1,345 รูปีต่อ 100 ก.ก.(หรือประมาณ 223 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ของปีก่อน

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลอินเดียโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 ที่ผ่านมานี้ สำหรับอัตราค่าซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวเปลือกของฤดูหนาว (Rabi Season) ในปี 2014 โดยกำหนด MSP สำหรับข้าวเปลือกคุณภาพดีเกรด A ไว้ที่ 1,345 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม และสำหรับข้าวเปลือกคุณภาพทั่วไปที่ 1,310 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (MINISTRY OF TRADE) ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน โดยเป็นข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา ข้าวหอมจากเวียดนาม (VIETNAMESE JASMINE RICE) หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย โดยเปิดรับข้อในวันที่ 6 ก.ค. 2557 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 10 ก.ค. 2557

สำหรับผลการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งอิรักกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือข้าวหอมจากเวียดนาม (VIETNAMESE JASMINE RICE) นั้น ในขณะนี้ยังไม่มีการประกาศผลการประมูล ซึ่งเทรดเดอร์ต่างชาติระบุว่า การประมูลครั้งนี้ถูกยกเลิก

ทั้งนี้ การประมูลในครั้งก่อนเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมานี้ กระทรวงการค้าของอิรักได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ซึ่งจะต้องเป็นข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์

เงินคืน หรือข้าวหอมจากเวียดนาม (VIETNAMESE JASMINE RICE) โดยอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 120,000 ตัน โดยซื้อข้าวอูรุกวัยจำนวน 90,000 ตัน ในราคา 717 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f basis) และข้าวสหรัฐจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 717.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f basis)

นอกจากนี้ กระทรวงการค้าของอิรักยังได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวบาสมาดิจำนวนอย่างน้อย 15,000 ตัน จากประเทศอินเดีย โดยเปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2557 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 3 ก.ค. 2557

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

ไนจีเรีย

ประธานาธิบดี Goodluck Jonathan ของไนจีเรียได้อนุมัตินโยบายด้านข้าวในปีงบประมาณ 2014-2017 (the 2014-2017 Fiscal Policy Measure on Rice) แล้วโดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยนโยบายด้านข้าวที่ออกมาใหม่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวในประเทศ และมีการลงทุนในห่วงโซ่สินค้าข้าว (rice value chain) รวมทั้งเพื่อเป็นการกีดกันการลักลอบนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย

นโยบายใหม่ในครั้งนี้เป็นการทบทวนมาตรการทางการคลังเมื่อปี 2013 ที่ผ่านมา โดยจะมีการปรับลดอัตราภาษี (the levy) สำหรับข้าวกล้องและข้าวที่สีบางส่วนหรือสีทั้งหมด (husked brown (H.S. Code 1006.2000.00) and semi-milled or wholly milled rice (H.S. Code 1006.2010.00)) สำหรับนักลงทุนที่มีการลงทุนในธุรกิจสีข้าว โดยปรับลดลงเหลือ 20% จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 100% ส่วนการปรับลดภาษีสำหรับผู้ค้าข้าวทั่วไป (pure traders) จะปรับลดภาษีลงเหลือ 60% จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 100% ส่วนภาษีนำเข้า (import duty rate) ยังคงอัตราที่ 10% ทั้งสองกลุ่ม

ทั้งนี้ ดร. Ngozi Okonjo-Iweala รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานสำหรับเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (the Coordinating Minister for the Economy and Minister of Finance) กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ผู้นำเข้าข้าวที่ลดยี่ห้ออยู่ตามท่าเรือต่างๆในประเทศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมาสามารถที่จะไหลสินค้าได้ โดยพวกเขาจะได้รับหนังสือคุ้มครอง (letter of indemnity) เพื่อแสดงต่อหน่วยงานศุลกากรไนจีเรีย (the Nigeria Customs Service) ซึ่งจะช่วยให้ผู้นำเข้าข้าวสามารถไหลสินค้าได้โดยไม่ต้องจ่ายจอดเรือเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม วงการค้าระบุว่า แม้ไนจีเรียจะปรับลดภาษีลงจากเดิม แต่ยังคงมีอัตราที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านทั้งแคเมอรูนและเบนินที่กำหนดอัตราภาษีไว้ที่ 0% (levy zero per cent on rice) ซึ่งคาดว่าจะยังคงมีการลักลอบนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเหมือนเดิม ซึ่งจากสถิติในช่วงที่ผ่านมาพบว่าการลักลอบนำเข้าข้าวประมาณ 3 ล้านตันแล้ว

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)